

# การทดสอบระดับชาติ

สวัสดีค่ะ

ในระยะเวลาอันใกล้นี้นักเรียนจะได้เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติในวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งได้แก่ วิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาสวีเดน หรือวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง การทดสอบระดับชาติในแต่ละวิชาจะสอบครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเรียนหลักสูตรหรือโปรแกรมใดในระหว่างการศึกษาในชั้นมัธยมปลาย

การทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนประเมินว่านักเรียนสามารถบรรลุเกณฑ์การให้คะแนนได้หรือไม่ และได้ดีเพียงใด การทดสอบนี้ยังช่วยให้การประเมินความรู้ของนักเรียนนั้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

สำหรับการทดสอบนี้จะยึดรายละเอียดเนื้อหาในประมวลวิชาของแต่ละหลักสูตรและวิชาต่าง ๆ เป็นหลักทั้งในการออกข้อสอบและในการประเมิน

นักเรียนแต่ละคนจะได้มีโอกาสแสดงความรู้และทักษะของตนอย่างสุดความสามารถ

ทั้งนี้การทดสอบเพียงครั้งเดียวไม่สามารถวัดทุกอย่างได้

ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโดยรวมซึ่งจะนำมาใช้ในการให้ผลการเรียน การทดสอบระดับชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะมีการวัดผลการเรียน แต่คุณครูจะต้องประเมินความรู้และทักษะโดยรวมของนักเรียนในแต่ละวิชา

## วิชาภาษาอังกฤษ

การทดสอบระดับชาติได้จัดไว้สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 และ 6

การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษจะประกอบด้วยชุดข้อสอบทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในการอ่านและการฟัง ในส่วนของข้อสอบข้อเขียนของวิชาภาษาอังกฤษ 6

จะมีแบบฝึกหัดเตรียมสอบสำหรับไว้ให้นักเรียนไว้ใช้ทำการฝึกก่อนวันสอบจริง

อย่างไรก็ตามในวันสอบจริงนั้นนักเรียนจะไม่สามารถใช้แบบฝึกหัดเตรียมสอบได้

## มีการทดสอบในหลักสูตรดังต่อไปนี้

- ภาษาอังกฤษ 5 และ 6
- ภาษาสวีเดนและภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 1 และ 3
- คณิตศาสตร์ 1เอ 1บี 1ซี 2เอ 2บี 2ซี 3บี 3ซี และ 4

## **วิชาภาษาสวีเดนและภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง**

การทดสอบระดับชาติได้จัดไว้ให้สำหรับหลักสูตรภาษาสวีเดน 1 และภาษาสวีเดนเป็น

ภาษาที่สอง 1 รวมถึงภาษาสวีเดน 3 และภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 3

การทดสอบวิชาภาษาสวีเดน 1 และวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 1 ประกอบด้วยชุดข้อสอบ

ทักษะการพูด ชุดข้อสอบทักษะการอ่านและชุดข้อสอบทักษะการเขียน

การทดสอบวิชาภาษาสวีเดน 3 และวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 3 ประกอบด้วยข้อสอบสองชุด

ได้แก่ชุดข้อสอบข้อเขียนและชุดข้อสอบปากเปล่า

สำหรับข้อทดสอบของทั้งสองวิชานั้นจะมีสำเนาคำแนะนำซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการจัดวาง

ข้อสอบและสิ่งที่คาดหวังจากนักเรียน

## **วิชาคณิตศาสตร์**

การทดสอบระดับชาติสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดไว้สำหรับหลายหลักสูตร การทดสอบประกอบด้วย

สามส่วนซึ่งบางส่วนใช้อุปกรณ์ช่วยแบบดิจิทัลและบางส่วนจะไม่มี แนะนำให้ให้มีการพักรับประทานอาหาร

กลางวันระหว่างการทดสอบสองส่วนดังกล่าวให้นานขึ้น

## **นักเรียนจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากครู**

นักเรียนจะได้รับข้อมูลจากครูผู้สอนในแต่ละวิชาเกี่ยวกับวันที่สอบ การประเมิน

และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการทดสอบระดับชาติทั้งหมด แต่ข้อสอบต่างๆ

นั้นได้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ในข้อสอบได้ถูกนำไปทดลองตามโรงเรียนต่างๆ

มากมายทั่วประเทศ ครูผู้สอนและนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและข้อคิดต่างๆ และโจทย์ของ

ข้อสอบดังกล่าวได้ถูกประมวลผลและปรึษาหาหรืออย่างถี่ถ้วนก่อนที่ข้อสอบจะถึงมือของนักเรียน

เราหวังว่านักเรียนจะพอใจกับข้อสอบดังกล่าวและหวังว่ามันจะให้โอกาสแก่นักเรียนในการ

แสดงความสามารถและทักษะในวิชาต่าง ๆ

## **ติดต่อสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ**

[nationellaprov@skolverket.se](mailto:nationellaprov@skolverket.se)